

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. ยืนตุ้ เร่งแก้ยงถูก จั้ปลดปีติพงค์
๒. อำนวย ปะติเส รมต.ยงกั้บงนสุดห็น
๓. รัฐเร่งจ้ยเงินขงสวณยง
๔. ผลสอบสตุ้กข้งเส้อม ๔.๗ ล้งนตัน
๕. เครือข้งยงเป็ดโปงวงจรอูบหวั
๖. ข้งวดี -ข้งวร้งรุมกั้งไทยปี ๕๘
๗. ยงไ้ย่นรบ.ย้งตุ้องไ้ ๘๐
๘. ประมงวอยจนท.กั้นแกล้ง
๙. เสนอรัฐตั้งตลตคยงยงฝ้งอ้นตม้น
๑๐. ช่งงโห้วข้งยงหเมข่ง
๑๐. ภขงข้งว : จ้งงข้งวณ

หนังสือพิมพ์

- ข้งวสด  
โพสตุ้ทุเดย์  
ไทยโพสตุ้  
ข้งวสด  
มติชน  
ฐ้งนเศรชฐกั้จ  
มติชน  
มติชน  
ฐ้งนเศรชฐกั้จ  
โพสตุ้ทุเดย์  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

## ยื่นดูเรื่องแก๊สถูก-จับปลคปิติมงท์

วันที่ 19 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้เคลื่อนไหวยื่นข้อเรียกร้องผ่านผู้ว่าฯ ไปยังรัฐบาล อาทิ ที่จ.นครศรีธรรมราช นายทศพล ขวัญรอด ประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรฯ อ.ชะอวด ประมาณ 70 คน มายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ผ่านนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช

โดยยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อ 1.เรียกร้องให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างราคาขายพาราในก.ก.ละ 80 บาท โดยจ่ายเป็นพันธบัตรรัฐบาล 2.ให้เร่งรัดมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไร่ละ 1,000 บาท โดยเร็ว 3.ผลักดันให้เร่งยุทธศาสตร์การนำยางพาราไปทำถนน เพื่อแก้ปัญหาทางพาราด้านสต็อกและส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน และ 4.ให้รัฐบาลตั้งศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ยางพาราให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน พร้อมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เน้นการใช้ภายในประเทศ

นายทศพลได้อื่นหนังสือดังกล่าวถึงรัฐบาล ถึงข้อสงสัยที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถแก้ปัญหาพาราค่าตกต่ำได้ เช่น ทำไมรัฐบาลเบรกราคายางไว้ 60 บาท ทั้งที่ชาวสวนยางเรียกร้อง 80 บาท ให้รัฐบาลทบทวนโครงการปล่อยกู้ 5,000 ล้านบาท ให้กับ กยส. ให้รัฐบาลตรวจสอบสต็อกยาง 2.1 แสนตัน และให้รัฐบาลปลดนายปิติมงท์ พิงบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ และนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งให้ ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกฯฝ่ายเศรษฐกิจ พิจารณาตัวเองที่ไม่สามารถแก้ปัญหาพาราค่าตกต่ำได้

ด้านนายพีระศักดิ์กล่าวกับสมาชิกเครือข่ายฯว่า เห็นใจชาวสวนยาง เบื้องต้นจังหวัดจะเร่งส่งหนังสือไปยังรัฐบาลโดยเร็ว ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลไกทางตลาด จึงอยากให้ชาวสวนยางอดทน ไม่นานการแก้ปัญหาพาราค่าจะดีขึ้น

ขณะที่หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายไพรัฐ เข้ายชุม ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารา จ.พัทลุง พร้อมด้วยเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัด 20 คน ยื่นหนังสือเรียกร้องถึงนายกฯเช่นกัน โดยเรียกร้องให้เช็คสต็อกยาง 2.1 แสนตันว่ามีอยู่จริงหรือไม่ด้วย โดยมีนายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าฯพัทลุง เป็นผู้รับหนังสือ





เลขาธิการ จันทรินพ, สกธณี ห่วงภาค

ประเด็นร้อนของรัฐบาลเวลานี้หนีไม่พ้นปัญหา  
ราคายางพาราตกต่ำที่กดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา หลังจากชาวสวนยางประกาศหากรัฐบาล  
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จะออกมาชุมนุมเรียกร้อง  
ถึงที่สุด

เมื่อราคาสินค้าเกษตรเริ่มตกต่ำ ซึ่งเป็นปัญหา  
ที่มีทุกยุคทุกสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก  
รัฐมนตรี จึงแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเพื่อรับมือมีอบ  
ย่างโดยตรง หนีไม่พ้นการตั้ง "อำนาจ ปะติเส"  
ขึ้นมาเป็นเลขาธิการกระทรวงพาณิชย์ ในกำกับ รรมช.  
เกษตรและสหกรณ์ ด้วยเพราะประสบการณ์การ  
ทำงานที่ไม่ธรรมดา มีดีกรีเป็นอดีต รรมช.คลัง ใน  
รัฐบาล ชวน หลีกภัย และเคยเป็นแม่กระทั้งหัว  
ขบวนแกนนำมีอบเคลื่อนไหวกเรียกร้องแก้ปัญหา  
ความยากจนให้เกษตรกร

"ช่วงเวลาที่ผมเข้ามา ถือว่าราคายางพารา  
วิกฤตสุดๆ เพราะไม่เคยลงมาถึงราคา 45 บาท  
เรื่องยางพาราเป็นเรื่องของความมั่นใจ ถ้าเรา  
ทำให้เสียความมั่นใจ ทุกอย่างจะพินยากมาก  
และปัญหาที่ผ่านมากการออกนโยบายต่างๆ ถ้า  
ผู้บริหารเดินไม่สุดซอย ก๊ก จะทำให้เสียความ  
มั่นใจ ทุกอย่างจะชะงักหมด เมื่อผมเข้ามาจึง  
ต้องสั่งลุยทุกอย่าง ทุ่มทุกอย่าง เดินให้สุดซอย  
สู้ทุกมิติ ประกาศเลยว่า ผมเป็นรัฐมนตรียาง ถ้า  
มีอะไรผมรับผิดชอบเอง ส่วนคนที่ไม่รับผิดชอบ  
เท่าผมอย่ามายุ่ง ตอนนี้ผมใช้ความพยายามสุดๆ  
แล้ว" ประโยคแรกที่ อำนาจ กล่าวกับทีมงานโพสต์  
ทูเดย์ ก่อนที่จะสาธิตข้อมูล กางนโยบายเดินหน้า  
แก้ปัญหาราคายางพารา

"ท่านนายกฯ คุณชายอยู่ รัฐมนตรีว่าการเกษตร  
บอกให้ผมลุยเต็มที่ ทำเป้าหมายให้ได้ ซึ่งผมบอก  
เลยว่าเป้าหมายผม ราคายางพารา 60 บาท ต้อง  
เสร็จก่อนสิ้นปี และวันนี้จะหมดคำถามเรื่องราคา  
60 บาทได้แล้ว ขณะเดียวกันก็จะทำเรื่องราคา  
ควบคู่กับการพัฒนาตลาดไปด้วย ส่วนเป้าหมาย  
ถัดไปจะเป็นการซื้อภายในประเทศ เรามีเงินตั้ง  
20,000 ล้านบาท จะไปสนใจอะไร ทำได้อยู่แล้ว

เชื่อมั่นเถอะว่าผมและคณะที่รับผิดชอบจะลุย  
ทุกที่ ทุกเวลา และทุกเรื่อง

ก่อนที่จะเริ่มลงรายละเอียดในมาตรการต่างๆ  
ที่รัฐบาลเตรียมไว้ อำนาจ ขอตอบคำถามที่เกษตรกร  
คาใจว่า ทำไมเป้าหมายราคายางพาราจึงต้องมุ่ง  
ไปที่ยางแผ่นดิบรมควัน รรมช.เกษตรฯ ผู้นี้ อธิบาย  
ว่า โดยหลักทฤษฎี ยางแผ่นดิบรมควันเป็นสินค้า  
พิเศษของไทยที่มีที่เดียวในโลก เป็นยี่ห้อที่ค่าใน  
ตลาดโตคอม (TOCOM) ถ้าราคายางแผ่นดิบ  
รมควันขึ้น ก็จะต้องให้ยางตัวที่รองลงมา ทั้งยาง  
แผ่นดิบ น้ำยาง ยางก้อนถ้วย และเศษยาง มีราคา  
พุ่งสูงขึ้นทุกตัวอย่างเป็นระบบ ส่วนคำถามที่ว่า  
แล้วทำไมไม่รับซื้อน้ำยาง ก็เพราะถ้าซื้อน้ำยาง  
ก็ต้องเอาไปทำเป็นแผ่นดิบรมควันอีก ซึ่งองค์การ  
สวนยาง หรือ อ.ส.ย. ในฐานะเครื่องมือรัฐบาล  
ยังไม่สามารถที่จะไปจับตรงนี้ได้ เพราะต้องมีทั้งใน  
ส่วนของโกดัง โรงงาน

อีกคำถามที่เกษตรกรถามว่า ทำไมจึงไม่ตั้ง  
ราคายางไว้ที่ 80 บาท และส่วนต่างนำไปออก  
พันธบัตร อำนาจ ชี้แจงว่า คนที่รู้ระบบการเงิน  
การคลังของประเทศ รู้ระบบโครงสร้างหลัก เขา  
จะไม่กล้าพูดเรื่องนี้ เพราะรู้ว่าพันธบัตรจะสามารถ  
ออกได้ในกรณีไหนบ้าง แต่ไม่อยากจะตอบได้ นอก  
แค่ว่าอยากจะทำแต่ทำไม่ได้ เรายกออกไปเพียงว่า  
อะไรที่เราทำได้เราพร้อมจะทำให้อยู่แล้ว เพราะใจ  
เราเองก็อยากได้ราคามากเท่าที่มากได้ แต่ต้องไม่  
บิดเบือนกลไกตลาด

#### ● กางมาตรการแก้ปัญหา

เมื่อขอชี้แจงปัญหาคาใจของเกษตรกรแล้ว  
อำนาจ ได้ฉายภาพรูปแบบการพัฒนาตลาดว่า  
เป็นการซื้อยางรูปแบบเครือข่าย ที่มาคือประเทศไทย  
มีพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งที่โลกล้ม ชื่อว่า พ.ร.บ.ควบคุม  
ยาง พ.ศ. 2542 ที่ออกมาตอนราคายางพาราตกต่ำ  
เพื่อวางมาตรการพัฒนาตลาดและพัฒนามาตรฐาน  
การผลิต แล้วส่งเข้าขายในตลาดที่ได้มาตรฐาน เพื่อ  
ดึงราคาให้สูงขึ้นตามมาตรฐานสากล ทุกวันนี้  
ตลาดยางเราซื้อขายกันนอกระบบ เราก็จะต้องดึง  
ให้เข้ามาอยู่ในระบบ แล้วพัฒนาขึ้นสู่มาตรฐานสากล  
สู้กับตลาดกระดาษ และตอนนี้ได้เปิดซื้ออยู่ประมาณ  
10 ตลาด แต่กระจายเป็นเครือข่าย ถือว่าคึกคักมาก  
และได้ใช้เงินไปประมาณ 1,000 ล้านบาทแล้ว

มาตรการการผลิต "การค้าภายในประเทศ"  
ที่คาดว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในช่วงปลายเดือน  
ม.ค. 2558 อำนาจ ให้ภาพต่อว่า เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์



ให้ความสนใจมาก เพราะจะช่วยดันราคาภายในปี 2558-2559 ได้ง่ายขึ้น จึงสั่งให้เร่งหามาตรการ เสริมโดยผ่านโครงการต่างๆ เช่น ทำสนามฟุตบอล ด้วยยางพารา ทำทางสำหรับจักรยาน โดยให้ บูรณาการกับทุกกระทรวง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง สาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ จากนั้นให้หน่วยราชการ เหล่านี้รวบรวมนำเสนอโครงการต่างๆ มาที่ตนเอง ก่อนปีใหม่นี้ เพื่อที่จะได้นำแผนงานเหล่านี้ไปเสนอ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนหลัง ม.ค. 2558 เพื่ออนุมัติโครงการ และวางแผนหา ผู้ชื้อยางพาราต่อไป เนื่องจากเรามีทั้งผู้ขายและผู้ผลิตอยู่แล้ว การทำแบบนี้เหมือนเราไปตั้ง "กรม เสมือนส่งเสริมการใช้ยางแห่งชาติ"

แม้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามออกนโยบาย เรื่องการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศมาแล้ว ให้ทุกหน่วยงานรวมความต้องการมา ก็ยังมี จำนวนการใช้ที่น้อยอยู่ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญ อย่างหนึ่ง อำนวนัยได้ชี้แจงว่า ต้องบอกว่าเป็นคือ คำสั่ง นี่คือนโยบายที่อยู่เหนือเหตุผล เช่น เรามี คำสั่งให้ทำโครงการนี้ หากคุณติดขัดเรื่องเงิน รัฐบาลให้ เหลือแค่คุณหาคนแค่นี้มันไม่ได้ เหนือ ก็ให้มันรู้ไป

"เพราะคนที่สั่งให้จับเรื่องนี้คือ รมช.เกษตรรา นะ ไม่ใช่ยกกระทรวงกองก่องอชนะ เมื่อรัฐบาลที่แล้ว ผมมีตำแหน่งเป็นแค่ที่ปรึกษาไม่มีอำนาจทำอะไร แต่ตอนนี้นายกฯ เองเห็นแล้วว่าเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ แต่ไม่มีหน่วยงานที่มารับผิดชอบเรื่องนี้ เราจึง ต้องหาทีมมาสนธิกำลัง แล้วรบกับมัน"

"วันนั้นนอกจากเกษตรกรแล้วพรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังมาอัดผมอีก ตามว่าเราทำได้ทำอะไร ไปแล้ว บ้าง ผมก็บอกไปว่าคุณต้องให้เวลาผม เพราะ ผมไม่ได้ว่ามาจับแล้วทำได้เลย เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีใครเตรียมเครื่องจักรไว้แล้วเรามาจับได้เลย เราต้องมาสร้างกลไกอีก บอกเลยว่ากลไกดึง ราคาถ้าไม่ใช่ผม ทำไม่ได้ พุดแล้วทำไม่ได้มา หลายคนแล้ว เรื่องนี้ผมไม่ยอม

...ถ้าผมสร้างกลไกได้แล้วผมจะไม่เอาชีวิต มาเสี่ยงกับคุณ เพราะฉะนั้นทุกอย่างผมต้อง กำกับได้ คณะทำงานที่จะมาทำกับผม ถ้าไม่ใช่ คนที่แท้จริง อย่างมาอยู่ด้วยกัน ถ้าผมตัดสินใจลุย ถ้าผิดผมรับผิดชอบ เพราะว่ามีสิ่งที่มีเจตนาดี วิเคราะห์ทุกอย่างดีแล้ว แต่ถ้าจะพลาดเพราะ มันโง่ ก็ช่วยไม่ได้ ต้องขออภัย เพราะทำได้แค่

นี้ แต่มั่นใจได้เลยว่าผมไม่มีศุกติก เพราะถ้า จำเป็นต้องขอเงินเพิ่ม ก็ขอตรงๆ ขอชัดๆ วันนี้ ผมดูแลเงินของรัฐยิ่งกว่าเงินผมอีก และผมเอง ก็ไม่มีพรรคพวกที่จะมาขายให้ผมแล้วเอาตังค์ ไปทอนไม่มี ไร่พวกนั้นยุคก่อนๆ ชื้อขายกัน เป็นเงินต่อวัน 3,000 ล้านบาท นี่ของผมใช้เงิน วันละ 50-100 ล้านบาท กระจายให้คนไปทั่ว"

### ● อุบัติ่ มีลุนถึง 70 บาท

"วันนี้ผมวางแผนบริหารราคายางพารา ไร่ 65 บาท ถ้าไม่ได้ ชาติเท่าไรก็เอามาให้ เพราะมันมีหลักและเหตุผล แต่ถ้าจะให้ไปถึง ราคา 70 บาท เพิ่มขึ้นอีก 5 บาท ใจผมตอนนี้ ได้ แต่ไม่อยากจะบอก เพราะจะหาว่าคิดแค่พูด พุดแล้วทำไม่ได้ ผมขอทำก่อน แล้วจะเห็นเอง ทุกอย่างถ้ามีเหตุผลที่จะทำได้ก็ต้องทำ แต่อะไร ก็ตามทำให้เป็นประโยชน์ผมไม่เอา ไปแทรกแซง ไปชื้อมาเก็บไว้เป็นภาระผมไม่เอา คิดผมคือ อยากได้อะไรต้องทำเอาเอง เชื้อผมเถอะ แต่ถ้า ทำแล้วมีปัญหาอุปสรรคก็จัดการมันเสีย แต่ถ้า คุณจะไปสั่งให้เขาทำอะไรอย่างเดียวมันไม่ได้ เราต้อง ลงมือ"

อำนวนัย ย้ำหลักการทำงานว่า ต้องเร่งให้งาน ขับเคลื่อนไปได้งาน ประชาชนจะได้มีความสุข เรา เข้ามาทำงานแบบถูกละทุก จึงไม่ได้วางแผนบริหาร อะไรเท่าไร แต่เชื่อว่าไม่มีใครทำได้เร็วขนาดนี้ การ ทำงานเราไม่ได้ทำงานล้วงลูก หรือทำแล้วเอาเงิน สรุปลือ เมื่อปีนี้เราเข้ามาแก้ไขปัญหาราคา ยางพาราแล้ว ในปีถัดไป 2558-2559 โครงการ ระบบจัดการทั้งหมดจะเกิดขึ้น

เมื่อตรวงจะที่ว่าสินค้าเกษตรมักเป็นตัวชี้วัด เสถียรภาพรัฐบาล สำหรับ อำนวนัย มองว่า ทุก ประเทศจะมีปัญหาสินค้าเกษตร และประเทศที่ เจริญแล้วจะมีการบริหารสินค้าเกษตรที่ทันสมัย และสร้างให้คนรู้จักระบบ มีการตัดสินใจในระบบ ที่ถูกต้อง ถ้าจะต้องจ่ายให้กับเกษตรกรบ้างเพื่อให้ เขาอยู่ได้ ก็ต้องจ่ายอยู่ดี ประชาานิยมมันดีๆ ก็มีให้ เห็น ครั้งนี้ที่รัฐบาลให้เกษตรกร 1,000 บาท เขาก็ เรียก "ประยูทธินิยม" แต่ถามว่ามันมากไปหรือไม่ แต่ยืนยันได้เราไม่เน้นเอาประชานิยมจนประเทศ ชาติเสียหาย

"ผมคิดว่า ยางพารา คือ สินค้าทางการเมือง ถ้ากฎหมายไม่ชัดให้ระบบเดินอย่างชัดเจน การเมือง จะเข้าแทรก แล้วเรื่องที่เราจะจับได้ มันจะไม่จบ" อำนวนัย กล่าว ■

# มือรับมือ คู่เสนาบดีพญานาค

พลินที่ได้ก้าวเข้าไปในห้องทำงานของ อำนวย ปะติเส รมช. เกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นกรอบรูปภาพบุคคลทางประวัติศาสตร์ ชาว-ดำ อยู่ 3 กรอบ วางเด่นเป็นสง่า ที่แฝงด้วยความขลัง นั่นคือกรอบรูปภาพของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ และเจ้าพระยาวางษานุประพัทธ์ ซึ่งองค์การวางกรอบรูปนี้ หากเงยหน้ามองจากโต๊ะทำงานของอำนวย ก็จะประสานสายตากันพอดี

อำนวย เล่าว่า ทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นคนที่อยู่ในยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มีบทบาทมากสำหรับกระทรวงเกษตรฯ และเรื่องนี้ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เอาไว้เตือนตัวเองในการทำงาน ว่าต้องสู้งาน ต้องทำให้ได้ ส่วนบุคคลที่ยึดถือเอาเป็นแบบอย่างคือ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เพราะท่านเป็นผู้ที่ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ ได้ดี ถ้าวัดตัดสินใจทุกครั้งที่เผชิญปัญหาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีอำนาจสูงสุด หรือช่วงเวลาที่ไม่มีความจเวลาตกอับ ท่านก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้จริง

รมช.เกษตรฯ ยังพาเดินไปอีกมุมหนึ่งของห้องเป็นส่วนของห้องพระ พร้อมกับเล่าว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นในห้องนี้มีมาก แต่ไม่มีของตัวเองเลย มีแต่คนเอามาให้ ที่ประหลาดคือ คนเอาแต่หลวงปู่ทวดมาให้เยอะมาก แสดงว่าโชคเข้าข้างเราแน่

“ผมคิดเล่นๆ หลวงปู่ทวดท่านจะมาช่วยผมเรื่องยางพาราในภาคใต้แน่เลย (หัวเราะ) แต่ของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ เวลาผมหมดความ หหมดหน้าที่ลง เวลากลับไปคงเอาไว้ที่เดิม ไม่เอากลับไปด้วย ผมรู้ตัวเองดีว่ามาแล้วก็ต้องไป มาแต่ตัวก็ต้องกลับแต่ตัว แต่จะฝากผลงานไว้”

ที่มาที่ไปของการเข้ามาเป็นรัฐมนตรีล่าสุดสุดท้ายในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังจากที่มีกระแสข่าวซุบซิบกันว่าเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้ เพราะ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล หรือหม่อมอ้อย รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ อำนวยชี้แจงว่า “จริงๆ แล้วท่านปิติพงศ์ พิ๊งบุญ ณ ออยุธยา รมว.เกษตรฯ เสนอชื่อผมหลังจากเริ่มเกิดปัญหาราคายางพาราทกต่ำขึ้น โดยท่านปิติพงศ์บอกกับนายกฯ ว่าถ้าได้อำนวยมาช่วยก็คงจะดี จะได้มาช่วยแบ่งเบางานพวกนี้ได้ ไม่ต้องไปเรียนงาน ซึ่งนายกฯ กับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ก็เห็นด้วย

“เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนมองว่าผมเป็นเด็กหม่อมอ้อย คงเพราะผมจบเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นเดียวกับคุณชายอ้อยมั่ง แต่ตอนเรียนผมแพ้เขานะ เขาได้เหรียญทอง ผมได้เหรียญเงิน ยังเสียใจอยู่นิดหน่อยทำไมผมได้แค่เหรียญเงิน ผมควรจะได้เหรียญทอง และพอเรียนจบจากนั้นผมกับคุณชายอ้อยก็เดินคนละทาง” อำนวย เล่า



รมช.เกษตรฯ เล่าประวัติการทำงานว่า คลุกคลีกับงานด้าน  
การเกษตรมานานแล้ว และหน้าเขาเป็นยี่ห้อสินค้าเกษตรทุกตัว  
ครั้งแรกที่ได้เริ่มงานช่วงปี 2511 เป็นนักเขียนข่าววิเคราะห์



อานวย ปะติเส

สถานการณ์ทางการเกษตร ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
และเขียนหนังสือข่าวพาณิชย์รายสัปดาห์ รวมทั้งเขียนหนังสือ  
ลงจดหมายเหตุสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยทุกสัปดาห์ ซึ่ง  
หากินอยู่กับเรื่องสินค้าเกษตรมาตลอด

นอกจากนี้ มีโอกาสได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องน้ำตาล จากนั้น  
สมาคมน้ำตาลก็ให้ไปเป็นผู้จัดการสมาคมน้ำตาล และก็มา  
ตั้งบริษัทส่งออกน้ำตาลของประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นเลขาฯ  
บริษัททำงานอยู่หลายปี นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์พิเศษ  
สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์การสวนยาง กรมการ

อ.ก.ส. และองค์กรอื่นอีกหลายองค์กร รวมถึงได้รับแต่งตั้ง  
เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคาขาย  
เมื่อเข้าสู่เวทีการเมือง ได้สมัครเป็น สส. 2 สมัย  
ที่ จ.มหาสารคาม พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่เมื่อปี 2535  
ซึ่งเวลานั้นมีความสนใจเรื่องสินค้าเกษตร หนีเกษตรกร  
และคนจน จากนั้นได้เป็นเลขาฯ รมช.คลัง ของนิพนธ์ พร้อม  
พันธุ์ ต่อมาเป็นเลขาฯ รมว.คลัง ให้กับธารินทร์ นิมมานเหมินท์  
และเลขาฯ รมว.อุตสาหกรรม ไตรรงค์ สุวรรณคีรี สุดท้ายก็ได้  
มาเป็น รมช.คลัง

หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลอีกรอบ ใน

ช่วงที่มี ชวน หลีกภัย เป็นนายกฯ อำนวยก็ได้เป็นรองนายกฯ ฝ่ายการเมือง มีหน้าที่รับมือ และดูแลสินค้าเกษตรทั้งหมด พี่อัยการ ยุกต์ ฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็เป็นเลขาฯ กอรัปชั่น คดี สภาวธรมว.คลัง ได้ดูเรื่องประกันรายได้ อีก สุดท้ายพอเป็นช่วงรัฐบาลเพื่อไทย ก็มีโอกาสเข้ามาช่วยงานอีก โดยเฉพาะยุคที่ ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร มาเป็น รมช.เกษตรฯ ดูเรื่องยางพารา ก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นที่ปรึกษาอีก ทั้งหมดนี้จะเห็นว่าประวัติความเป็นมา เป็นเรื่องของเกษตรทั้งสิ้น

“เวลาที่คนเจอปัญหาสินค้าเกษตร ก็คงต้องมีภาพอยู่ ผมปรากฏอยู่ พอรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เริ่มมีปัญหาเรื่อง สินค้าเกษตร ปรากฏว่าไม่มีหน้าของใครเป็นสินค้าเกษตร เลย นั่นคงเป็นช่วงจังหวะเวลาพอดี ประกอบกับที่ผ่านมามี เคยเดินทางไปเรื่องมวลชน มีความอดทน รู้เรื่องเกษตรดี เป็น คนมีพรรคพวก เคยอยู่เคยทำงานมาหลายพรรค ผู้ใหญ่คงคิดว่าเราทำงานได้”

อำนวย เล่าต่อว่า การทำงานวันนี้ได้เอาประสบการณ์จาก การทำงานในอดีตที่ผ่านมาปรับใช้ทั้งหมด การใช้เงินหลวง ต้องคุ้มค่า เพราะเป็นคนกระทรวงการคลังมาก่อน ดังนั้นไม่มี ทางที่จะบอกให้ซื้อแล้วเอาพวกตัวเองมาขาย เอาเข้ากระเป๋าม้า เวียนอีกรอบ เราต้องสกัดคนพวกนี้

สำหรับคำปรามาสที่ว่า เข้ามาเป็น รมช.เกษตรฯ คงไม่ สามารถแก้ปัญหายางพาราได้ เพราะเป็นสินค้าที่เก๋ยากมาก อำนวยคลายใจให้ฟังว่า นั่นคือสิ่งที่คนตั้งใจโยยไว้ แต่ถ้าใคร ติดตามจะเห็นว่าได้ทำอะไรไว้มาก

“ผมไม่ได้คิดว่าคนจะมาปรามาสผมว่าจะทำได้หรือไม่ แต่คิดถึงโอกาสมากกว่า เมื่อมีโอกาสแล้วต้องทำ ประโยชน์ ปรามาสต่างๆ ไม่มีประโยชน์ ไม่มีผลอะไรกับผม เพราะรู้ตัว เองดีว่าทำได้หรือไม่ ได้เมื่อก่อนผมเป็นอะไร ตอนนี้เป็นอะไร รู้ตัวดีอยู่ เมื่อก่อนเคยนั่ง เคยยืนอยู่บนหลังคารด คำคนอื่น ให้แก้ปัญหาหนี้เกษตรกร ผมไม่รู้สิว่าเป็นเรื่องร้ายแรง เวลา นี้ต้องนึกถึงเรื่องหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผมว่าคนสงสารและ ให้กำลังใจผมเยอะ เพราะเขารู้ว่าผมมาเพื่อทำงานใหญ่ ไม่ ท้อถอย วิธีของผมคือการเจรจา แก้ปัญหาให้เห็น

“สุดท้ายการตั้งเป้าหมายของการทำงานครั้งนี้คือ ถ้าสามารถ ชวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ ข้าราชการ เข้ามาปฏิรูประบบยาง ได้ ผมว่ามันจบ แต่ถ้าปฏิรูปไม่จบไม่สำเร็จ ก็จะทำบันทึกสิ่งที่ จะ ทำต่อ และหากไม่สำเร็จก็คิดว่าคงไม่กลับมาในแวดวงนี้อีก เพราะ เดิมทีคิดว่าจะออกจากวงการมานานแล้ว ทั้งคิดอยากจะเป็น อาจารย์มหาวิทยาลัย ไปทำงานสมาคมบ้าง สหกรณ์บ้าง ไม่ได้ คิดว่าจะมีโอกาสมาทำการเมืองอีก แต่การเข้ามาเพราะไม่ได้ คาดหวัง เราทำได้แค่นั้นก็แค่นั้น ฮิวอี้ที่มีเที่ยวนี้ขอยกให้หมด เทหมดกระเป๋ามาแล้ว”



**รัฐเร่งจ่ายเงินชาวสวนยาง**  
10 พังงา • นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุมกับข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมหาแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเกษตร บริเวณศาลากลางจังหวัดพังงา เขตเทศบาลเมืองพังงา จ.พังงา พร้อมติดตามโครงการชดเชยความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ไร่ละ 1,000 บาท พบว่า ทางจังหวัดพังงาได้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 16,852 ไร่ แยกเป็นรายเดิม 13,923 ไร่ใหม่ 2,929 ไร่ และได้รับการชดเชยไปแล้วเพียงกว่าร้อยละ 20 ซึ่งทางผู้ตรวจราชการได้เร่งให้ทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการให้เงินร้อยละ 50 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นี้ และถือว่า เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ

## ผลสอบสต็อกข้าว-เลื่อน4.7ล้านตัน

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เปิดเผยว่า ได้รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐบาลทั้งปริมาณและคุณภาพ ต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายฯ เป็นประธาน ดังนี้ พบมีข้าวคงเหลือในคลังกลางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รวม 17.963 ล้านตัน แยกเป็น (1) ข้าวผ่านมาตรฐาน 2.197 ล้านตัน (2) ข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน 14.405 ล้านตัน (3) ข้าวเสีย 0.694 ล้านตัน (4) ข้าวผิดปกติ 0.068 ล้านตัน (5) ข้าวกองลัม/ข้าวที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ 0.599 ล้านตัน (3.34%)

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ มอบหมายคณะทำงานตรวจสอบและจัดระดับคุณภาพข้าวในสต็อกของรัฐ จัดระดับชั้นคุณภาพข้าวที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน 14.405 ล้านตัน เป็น 3 ระดับ เอ ข้าวต่ำกว่ามาตรฐานไม่มาก เมื่อปรับปรุงแล้วจะมีสภาพไม่ต่างจากข้าวผ่านมาตรฐาน จำนวน 6.1 ล้านตัน บี ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพที่ยุ่งยากจึงนำมาขายได้ จำนวน 3.6 ล้านตัน ซี เป็นข้าวที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานมาก ไม่คุ้มค่าในการปรับปรุง จำนวน 4.7 ล้านตัน

คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางจัดการข้าวในสต็อกรัฐบาลเสนอแนวทางดำเนินการกับข้าวทุกระดับคุณภาพ และ นบข.เห็นชอบแนวทางดำเนินการในสาระสำคัญ ดังนี้ 1.ข้าวที่ผ่านมาตรฐานให้ระบายตามมาตรฐาน แบบยกกอง/ชกคลัง 2.ข้าวที่ไม่ตรงตามมาตรฐานแต่อยู่ในระดับ เอ และ บี ให้ระบายยกคลังตามสภาพ 3.ข้าวที่ไม่ตรงตามมาตรฐานระดับ ซี ข้าวเสีย ข้าวผิดปกติ ข้าวกองลัม ข้าวที่ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพได้ ให้ระบายตามสภาพหลังจากที่ อคส./อ.ต.ก. แจ้งความค้ำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบ รวมทั้งดำเนินคดีกรณีข้าวหายด้วย 4.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวพิจารณาแผนและวิธีการระบาย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตลาดข้าว/การลดการค่าเก็บรักษา และการเสื่อมสภาพข้าวประกอบกัน

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยจนถึงต้นธ.ค.ที่ผ่านมา มีจำนวน 10.2 ล้านตัน คาดว่าทั้งปี 2557 จะส่งออกข้าวได้ทั้งหมดประมาณ 10.5-10.6 ล้านตัน ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ไทยเคยส่งออกข้าวมา โดยช่วง 2 ปีที่ผ่านมาส่งออกข้าวได้ปีละ 6.5-6.7 ล้านตัน ซึ่งปี 2558 คาดว่าจะส่งออกข้าวได้เกิน 10 ล้านตันอีกเช่นกัน สำหรับสต็อกข้าวของรัฐนั้น หากชาวนาไทยลดทำนาปีครึ่ง 2 ปี ซึ่งคิดเป็นผลผลิตข้าวสารปีละ 5-6 ล้านตัน จะช่วยให้สามารถระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลจากโครงการรับจำนำให้หมดไปได้ และราคาข้าวเปลือกจะกลับขึ้นไปอยู่ในระดับสูงขึ้น

## เครือข่ายยางเปิดโปงวงจรอุบาทว์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ จ.สงขลา นาย ทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวน ยางพาราและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าว ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเดิน ทางภาคใต้เพื่อพบปะพูดคุยกับชาวสวนยางพารา ภาคีเครือข่ายกำลังดำเนินการรณรงค์ข้อมูลเรื่อง ยางพาราและข้อมูลวงจรอุบาทว์ยางพาราเพื่อยืนยันให้ นายกาโดยตรง โดยไม่ผ่านคนกลาง เพื่อให้เกษตรกร ได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมด ภาคีเครือข่ายฝากความหวัง กับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เท่านั้น เนื่องจากรัฐบาล มาจากการเลือกตั้ง ยางพาราไม่มีโอกาสอีกต่อไป

แล้ว เครือข่ายกำลังยกวงศูนย์เรียนรู้ยางพารา เศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนเพื่อเกษตรกร จะรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน 7 คน จัดทะเบียน ได้ เพื่อดำเนินการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ ที่อยู่รอบตัวเรา เช่น รองเท้าฟองน้ำ รองเท้าบูต และจอกยางพารา ฯลฯ เพื่อให้ชาวสวนยางพารา ใช้กันเองและเป็นของชาวสวนยางพาราเอง โดย โครงการจะยื่นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดของแต่ละ จังหวัด จะผนวกข้อมูลวงจรอุบาทว์ยางพารา เพื่อให้ ชาวสวนยางพาราทั่วประเทศได้เป็นข้อมูลศึกษา เรียนรู้ ว่าสาเหตุใดและเพราะอะไรยางพาราจึง ตกในสภาพนี้



# ข้าวดี-ข้าวร้ายรุมกึ่งไทยปี58

## ผลผลิต-ส่งออกส่อเพิ่ม/ปัจจัยเสี่ยงเพียบอียูจ่อฟัน

โรคภัยตายด่วน ยังกดผลผลิตกึ่งไทยไม่ไหวปี 57 ต่ำเป้ากว่า 9 หมื่นตัน ดุดส่งออกกึ่งร่วงตาม ขณะปี 58 ตั้งเป้าขยายตัวเพิ่มทั้งปริมาณ และมูลค่า จากการเลี้ยงมีอัตราอดดีขึ้น ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงเพียบทั้ง ถูกจีเอสพี-เทียร์ 2 สหรัฐฯ-อียูจ่อฟันห้ามนำเข้า อ้างทำประมงผิดกฎหมาย ด้านผู้เลี้ยงฝั่งตะวันออก-ฝั่งอันดามันประสานเสียงผลผลิตเพิ่ม หลังพักบ่อ 50% กลับมาเลี้ยงใหม่ ห่วงราคากึ่งร่วง จากผลผลิตโลกพุ่ง

นายสมศักดิ์ ปณิธิธรรมาภัย นายกสมาคมกึ่งไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ผลผลิตกึ่งไทยในปี 2557 ว่า คาดมีผลผลิตประมาณ 2.3 แสนตัน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้จะมีผลผลิต 3.2 แสนตัน หรือต่ำกว่าเป้าหมาย 9 หมื่นตัน เนื่องจากโรคตายด่วนหรือ EMS ในกึ่งที่เกิดตั้งแต่ปลายปี 2555 ที่ยังส่งผลกระทบต่อ การเลี้ยงทำให้ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ ส่วนการส่งออกกึ่งในช่วง

10 เดือนแรกของปีนี้ ส่งออกแล้ว 1.3 แสนตัน ขยายตัวลดลง 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนด้านมูลค่าอยู่ที่ 5.1 หมื่นล้านบาท ลดลงเพียง 8% เนื่องจากราคากึ่งปรับตัวดีขึ้น จากผลผลิตมีน้อย แต่มีความต้องการเพิ่ม ทั้งนี้คาดทั้งปี 2557 ไทยจะส่งออกกึ่งได้ประมาณ 1.5-1.6 แสนตัน มูลค่า 6 หมื่นล้านบาท (ปี 2556 ไทยส่งออกกึ่ง 1.9 แสนตัน มูลค่า 6.54 หมื่น

ล้านบาท) ส่วนการส่งออกปี 2558 ตั้งเป้าที่ 1.8-2 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 20% โดยผลผลิตกึ่งในปีหน้ามั่นใจว่าจะกลับมาที่ 2.5-3 แสนตัน เนื่องจากผู้เลี้ยงมีการปรับตัว และสถานการณ์ปัญหาโรคตายด่วนดีขึ้น

"ตลาดส่งออกกึ่งของไทยยังคงอยู่ใน 5 กลุ่มประเทศ โดยเอเชียได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และอื่นๆ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (อียู) ออสเตรเลีย และตลาดอื่นๆ โดยสหรัฐฯถือเป็นตลาดใหญ่สุด ซึ่งตลาดสหรัฐฯในช่วง 10 เดือนแรกปี 2557 เราส่งออกกึ่งไปปริมาณ 5.2 หมื่นตัน มูลค่า 2.1 หมื่นล้านบาท ขยายตัวลดลงในแง่ปริมาณ และมูลค่าที่ 20 และ 1.2% ตามลำดับ"

อย่างไรก็ดีในปี 2558 ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออกกึ่งไทย ที่สำคัญคือการถูกอียูตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

## > ผลผลิตกุ้งเลี้ยงโลก ปี 2555-2557\*

หน่วย : ตัน

ประเทศ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557*	% เปลี่ยนแปลง ปี 2556/2557
ไทย	540,000	250,000	230,000	-8
จีน	450,000	300,000	400,000	33
เวียดนาม	170,000	240,000	360,000	50
อินโดนีเซีย	105,000	180,000	200,000	11
อินเดีย	190,000	270,000	400,000	48
5 ประเทศ + อื่นๆ	2,024,000	1,815,000	2,270,500	25

หมายเหตุ : \* ประมาณการ

ที่มา : สมาคมกุ้งไทย

หรือจีเอสพี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จะทำให้ผู้นำเข้าเสียภาษีเพิ่มขึ้นจาก 4% เป็น 12% มีผลให้ไทยสูญเสียความสามารถในแข่งขันในตลาดนอ้อย่างสิ้นเชิง รวมทั้งกรณีที่ไทยถูกสหรัฐจัดอยู่ในกลุ่ม Tier 3 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ที่สหรัฐยังไม่ประกาศใช้มาตรการแซงก์ชันกับไทย และกรณีอียู ได้เข้มงวดเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) ที่อียูจะส่งการแจ้งเตือนมายังไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 หลังจากนั้นภายใน 6 เดือน จะสั่งห้ามการนำเข้าสินค้าประมงทุกชนิดจากไทย ซึ่งสมาคมเคยชี้แจงแล้วว่า ไทยใช้กุ้งจากฟาร์มเลี้ยง แต่ทางอียูเห็นว่าอาหารเลี้ยงกุ้งใช้ปลาปน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย

นายปกครอง เกิดสุข อุปนายกสมาคมเลี้ยงกุ้งและประธานชมรมผู้เลี้ยง

กุ้งจังหวัดกระบี่ เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงสถานการณ์การค้าเลี้ยงกุ้งในภาคใต้ฝั่งอันดามันว่า ในปี 2557 การเลี้ยงกุ้งฝั่งอันดามัน (พังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูล ตรัง) ยังได้รับผลกระทบจากโรค EMS ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งฝั่งอันดามันคาดว่าจะลดลง 25% หรือมีผลผลิตประมาณ 3 หมื่นตัน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 หมื่นตัน ส่วนในปี 2558 คาดการณ์จะเพิ่มขึ้นเป็น 4-5 หมื่นตัน

"ที่ผ่านมาก็มีเกษตรกรหยุดเลี้ยงกุ้งเพื่อชะลอสถานการณ์ประมาณ 50% ของพื้นที่เลี้ยงกุ้งในฝั่งอันดามัน ที่ปิดกิจการไปเลยก็มีประมาณ 3-4% ส่วนใหญ่เป็นผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อย"

ขณะที่นายบรรจง นิสกวานิชย์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย คาดการณ์ในปี 2557 ผลผลิตกุ้งภาคตะวันออกจะได้ประมาณ 1.1 แสนตัน ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2556 ที่ผลิตได้ไม่ถึง 1 แสนตัน ส่วนในปีหน้าคาดว่าจะผลิตได้ 1.5-1.8 แสนตัน จากเกษตรกรกรมการบริหารจัดการเลี้ยงที่ดีขึ้น แต่ที่ห่วงคือราคากุ้งในปี 2558 ที่คาดว่าจะราคากุ้งที่เกษตรกรได้รับจะปรับตัวลดลง จากผลผลิตกุ้งของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คาดผลผลิตกุ้งโลกจะอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านตัน เนื่องจากคู่แข่งทั้งอินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซียมีการเลี้ยงเพิ่มขึ้น

## ยางไต้ยี่นรบ.ย้าต้องได้'80'

๑ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นายไพรัช เจียชุม ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุง พร้อมเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดพัทลุงจำนวน 20 คน เดินทางยื่นหนังสือเรียกร้องและร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราผ่านทางจังหวัดถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธาน คสช. โดยมีนายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้รับหนังสือ

นายไพรัชกล่าวว่า เรียกร้องให้รัฐบาลแทรกแซงราคา 80 บาท/กิโลกรัม ขตเขยส่วนต่างราคายังไม่ถึง 80 บาท/กก. เป็นพันธบัตรรัฐบาลผ่านสถาบันเกษตรกรเท่านั้น ให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินขตเขยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในอัตราไร่ละ 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าครองชีพให้แล้วเสร็จก่อนเดือนเมษายน 2558 ให้รัฐบาลขยายเวลาการคืนเงินทุนหมุนเวียนโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราจาก 1 ปี เป็น 5 ปี สุดท้ายให้ อ.ส.ย.รับยางพาราตามจุดรวบรวมแต่ละจังหวัด โดยไม่ต้องส่งยางไปยังโกดังต่างจังหวัดเพราะจะเป็นภาระกับเกษตรกรมาก

เช่นเดียวกับที่ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายวิน ศรีมาลา ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพารา-ปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านตูล-บ้านควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ประมาณ 70 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยผ่านนายพิระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้อเสนอให้ช่วยราคายางพาราที่กิโลกรัมละ 80 บาทเช่นกัน

ส่วนที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายชัยวัฒน์ เล็งนุ้ย พร้อมด้วยสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และนายสิงห์สยาม มุกดา แกนนำเครือข่ายพิทักษ์ชาวสวนยางพาราภาคใต้ ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อยื่นกระทู้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง วาระพิเศษเร่งด่วน เสนอแนวทางการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และอนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในการเปิดประมูลในกรณีพิเศษ เร่งเร่งด่วน



### ๑ ประมงไวย่างจนท.กลั่นแกล้ง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี นายภูเบศ จันทนิมิ นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงและได้กักเรือประมงกว่า 200 คน ถือป้ายประท้วงข้อความว่า "มาขอความเป็นธรรม ผมไม่ได้สร้างความเดือดร้อน" พร้อมกับต้องการพบนายวิรพงษ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยระบุว่า ได้รับความเดือดร้อนถูกกลุ่ม

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเรือประมงและแรงงานต่างด้าว รวมไปถึงน้ำมันเถื่อน ผู้ประกอบการหลายรายถูกจับกุมและปรับเป็นเงินหลายแสนบาทแล้ว จึงต้องการให้ทางจังหวัดเร่งเข้ามาแก้ไขเป็นการด่วน หากไม่หาข้อสรุปชาวประมงอาจจะปิดอ่าวทันที

ทั้งนี้ นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนออกมารับหนังสือ และรับปากว่าจะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พิจารณาก็ปัญหาต่อไป

### เสนอรัฐถึงตลาดกลางยางฝังบังคอกัม 39

นายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ สมาเกษตรกรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา ได้นำเสนอให้ทางกระทรวงเกษตรฯ จัดตั้งตลาดกลางฝังบังคอกัม เพราะขณะนี้ตลาดกลางที่รัฐบาลซึ่งนำให้เกษตรกรนำยางพาราไปส่งขายจะอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากฝังบังคอกัม เกษตรกรต้องแบกรับค่าขนส่งเพิ่มขึ้น และต้องการให้กระทรวงเกษตรฯ เปิดตลาดกลางรับซื้อยางจากเกษตรกรที่จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ชาวสวนยางฝังบังคอกัมสามารถนำยางพาราไปขายเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง ส่วนที่ 2 บริษัทที่รับซื้อยางแผ่นรมควันเต็มหยุดรับซื้อยางพาราจากเกษตรกร ซึ่งเป็นปัญหาให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราไม่มีที่ส่งขายยางพารา เนื่องจากราคายางตกต่ำ จึงจำเป็นต้องนำยางพาราไปส่งขายที่ตลาดกลาง ซึ่งอยู่ไกลไปอีก โดยมองว่าหลังจากทางรัฐเห็นว่าให้องค์การสวนยางเข้าไปประมูลในตลาดกลางจน

ไม่สามารถเข้าไปรับซื้อได้ ทำให้หลายบริษัทได้รวมตัวหยุดเข้าไปรับซื้อ เพื่อรอให้ราคาขยับขึ้นไปถึง 60 บาท ส่วนในการเคลื่อนไหวของเครือข่ายขณะนี้ ยังไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใด ส่วนตัวของเกษตรกรเองอาจมีบ้างแน่นอน หากรัฐบาลไม่แก้ปัญหาเรื่องราคายางอยู่ในระดับที่พอใจ



A2

## ช่องโหว่ขายเหมาเข่ง

NTI ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่อนุมัติหลักการว่าให้ประมูลข้าวแบบยกคลัง หากคลังไหนมีคุณภาพสมบูรณ์ก็สามารถประมูลได้ทั้งคลัง แต่ถ้าหากคลังไหนข้าวไม่สมบูรณ์ ให้แยกขายเป็นประเภทและให้ตั้งราคากลางไว้ กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในวงกว้าง

เนื่องจากแนวทางดังกล่าว เคยมีปัญหาในหัวงที่รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยดำเนินการและมีปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก และเปิดโอกาสให้มีการนำข้าวมาเวียนเทียนเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

ในหลักการขายข้าวแบบยกคลังอาจดูดี เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเป็นผู้เสนอราคาซื้อข้าวในแต่ละคลัง ขณะที่รัฐเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ราคาขาย หากราคาเหมาะสมก็อนุมัติขาย แต่หากต่ำกว่าที่รัฐตั้งไว้ก็จะไม่อนุมัติขาย และวิธีการนี้รัฐไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพข้าวที่จะส่งมอบ

อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้ซื้อสามารถรู้ข้อมูลในเชิงลึกของคุณภาพข้าวได้ เนื่องจากคณะกรรมการระบายข้าวจะต้องแจ้งราคาขั้นต่ำที่ต้องการขายให้เอกชนที่สนใจซื้อข้าวให้ได้รับทราบ เท่ากับเป็นการเปิดเผยราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลประสงค์จะขาย ทำให้สามารถกะเกณฑ์ราคาได้ง่าย

ทว่าในความเป็นจริง การขายข้าวแบบยกคลังจะนำมาซึ่งปัญหาที่รัฐบาลจะแก้ไม่ตกในอนาคต เนื่องจากมีข้าวปริมาณมากอยู่ในมือรัฐขณะนี้ถึง 17 ล้านตันเศษ หากใช้วิธีการขายแบบนี้ ย่อมหมายถึงเปิดโอกาสให้ข้าวเปลี่ยนมือจากรัฐบาลมาอยู่ในมือเอกชน ซึ่งจะยังผลให้มีปัญหาด้านราคาข้าวในตลาดในอนาคต

ขณะเดียวกัน การขายยกคลังเสมือนเป็นการขายแบบเหมาเข่งคละรวมกันไป ย่อมมีโอกาที่บรรดาพ่อค้าข้าวจะกดราคาลงมา โดยมีข้ออ้างว่าเพื่อของคุณภาพต่ำก็จะมีผลต่อราคาข้าวในตลาดมากขึ้น

ที่สำคัญวิธีขายแบบเหมาเข่งนี้อาจกลายเป็นยกประโยชน์แก่ผู้ทุจริตที่เอาข้าวเสื่อมคุณภาพเข้าคลังไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะรัฐบาลขายเหมารวมไปเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นสำคัญที่รัฐบาลจะต้องตระหนักในการตัดสินใจนำข้าวในสต็อกรัฐบาลออกมาขายแบบยกคลัง คือ ราคาขายจะต่ำกว่าปกติ และอาจเปิดโอกาสให้มีการทุจริตทางนโยบายได้ง่าย เพราะสามารถยกข้ออ้างว่ามีข้าวคุณภาพต่ำปะปนทำให้ราคาต่ำได้

แนวทางการขายข้าวแบบยกคลังอาจเป็นการง่ายที่รัฐบาลจะดำเนินการไล่ข้าวในสต็อกรัฐบาลที่สะสมอยู่และกดดันราคาข้าวของไทยในปัจจุบัน แต่ก็ยังเป็นช่องทางในการทำกำไรของบรรดาพ่อค้าข้าวที่ดีที่สุด การเร่งระบายข้าวออกไปเป็นเรื่องจำเป็น แต่วิธีการก็ต้องรัดกุมรอบคอบด้วย ■





๑ ช่างชาวนา - ชาวนาในพื้นที่ จ.อุตรธานีรับจ้างจากโครงการชลประทานอุตรธานี ทำความสะอาด เก็บคันหญ้า ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โดยรับค่าแรงวันละ 300 บาทเป็นเวลา 5 เดือน เพื่อชดเชยการให้จดทำมาปริงเนื่องจากภัยแล้ง